
Stjórnarfundur í Leifsbúð 13. apríl 2016 – kl. 20 

Mætt voru: Heiðrún Sandra, Pálmi, Herdís, Ingveldur, Finnbogi og Svana 

1. UDN þing 

a. Rætt var um UDN þingið, hvort allt væri komið á hreint. 

b. Stjórnarmenn ræddu um áframhaldandi stjórnarsetu sína. 

i. Finnbogi tilbúinn til að vera varamaður. Herdís tilbúinn bjóða sig aftur fram 

sem meðstjórnandi. Inga er tilbúin til að bjóða sig aftur fram sem gjaldkeri. 

Pálmi er tilbúinn til að halda áfram sem ritari. Heiðrún var ekki búin að taka 

ákvörðun. 

c. Það þarf að kjósa í stjórn: 

i. Formann – til eins árs. 

ii. Gjaldkera 

iii. Varaformann 

iv. Meðstjórnanda 

v. Varamenn – til eins árs 

vi. Svana, Pálmi og Herdís tóku að sér að ræða við efnilega einstaklinga í stjórn. 

d. Það þarf að kjósa ráðin. Stjórnin vill halda áfram að kjósa frjálsíþróttaráð og virka 

knattspyrnuráð 

2. Styrktarumsókn Óla Pá var rædd og afgreidd. 

3. Styrkarumsókn Slysavarnardeildarinnar var rædd og framkvæmdastjóri ætlar að forvitnast 

meira um máli. 

4. Vinnureglur stjórnar- Heiðrún og Svana fjölluðu um 

a. Fundarstaðsetningar? 

b. Föst dagsetning einu sinni í mánuði fyrir fund? 

c. Niðurstaðan var að næsta stjórn mun búa sér til skýrar vinnureglur. 

5. Íþróttaföt, stjórnin ætlar að bjóða öllum að kaupa aftur fatnað. Framkvæmdastjóri ætlar að 

heyra í Henson.  

6. Úthlutunarreglur styrk Dalabyggðar 

a. Stjórnin kláraði úthlutunarreglur.  

7. Önnur mál 

a. Heiðrún og Svana sögðu frá aðalfundi Glaðs og mál félagsins voru rædd. 

b. Svana kynnti vinnuna sína og vinnubrögð. 

c. Styrkir – MS og Samkaup - vegna búningakaupa hafa líklega ekki skilað sér. Heiðrún 

ætlar að ræða við síðasta formann og framkvæmdastjóra. Svana ætlar að reyna að 

finna gögn og ítreka styrki. 

Fundi slitið kl. 23:10 

Svana Hrönn Jóhannsdóttir 

 


